

89 50 286/5

07/26 ม. 19



### กรมตำรวจ

### บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ นายชง เหลาวานิช เป็น พยาน

สถานีตำรวจ ขบะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕

พ.ด.ต. ๖๒๑๖ / ๑๑๖๖ ส.ร.ค. ๑๑๖๖ โฆระธาร ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง วิหัง อัครพงษ์ นายสุธรรม นิลประทีป กับพวก ผู้ต้องหา

ท.ต.อ.มนตรี ประเสริฐศรี

ต่อหน้า รอง ขบ.น. เตมีย

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายชง เหลาวานิช อายุ ๓๖ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทับ)

รับทาง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๑๐ หมู่ที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - ชื่อกำนัน - โทร. ๕๕๕๕๕๕๐ กอ ๓๓

อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ชื่อบิดา นายประสิทธิ์ ชื่อมารดา นางฉนวนา

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับคู่กรณี

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้ามีบ้านเลขที่ ๒๔/๑๐ หมู่ที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี มีอาชีพรับจ้างเป็นช่าง

เครื่องอยู่โรงงานบริษัทวิทยุรถคิวเวอร์รี่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเป็นประธานสหภาพแรงงาน

ของโรงงานบริษัทวิทยุรถคิวเวอร์รี่ และเคยเป็นมนตรีสหภาพแรงงาน สหภาพสถานโรงงาน และ

สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งยกเลิกไปแล้ว

ก่อนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ สหภาพแรงงานต่าง ๆ ตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เท่าที่จำได้คือ ให้ความรู้แก่คนงานในการจัดสัมมนา รักษาผลประโยชน์

ของคนงาน เช่นเป็นตัวแทนของลูกจ้างในการเรียกร้องจากนายจ้าง แก้อัตราค่าจ้าง

ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้สหภาพแรงงานต่าง ๆ ถ้าหากรวบรวมตัวกันตั้งแต่ ๒

สหภาพขึ้นไปจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานโดยความอนุเคราะห์รัฐบาลขณะนั้น ซึ่งข้าพเจ้าทราบว่าเป็น

ระบอบที่มีสหภาพแรงงานต่าง ๆ ทั้งหมด ๑๓๒ สหภาพทั่วราชอาณาจักร และจัดตั้งเป็น

สถานโรงงานได้ ๒ สถานคือ สถานโรงงานแห่งประเทศไทย มีนายไพศาล ตรีชัยนันท์ เป็นประธานสภา  
 โรงงานแห่งประเทศไทย นายอารมย์ พงษ์พันธ์ เป็นรองประธาน นายอารีย์ โภคทวี เป็นรองประธาน  
 นอกจากนี้ นายไพศาลฯ ยังเป็นประธานสหภาพโรงงานไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สถานโรงงานแห่งประเทศไทย  
 มี สหภาพที่เข้าร่วมประมาณ ๓๐ กว่าสหภาพ มีรัฐวิสาหกิจรวมอยู่ด้วย ๒๔ รัฐวิสาหกิจ และสภา/๗  
 รัฐองค์การโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนายบุญรอด คุ้มทรัพย์ เป็นประธาน และนายสมัย วงศ์  
 สุทธิ เป็นเลขาธิการ ทั้งสองสภาคงกล่าวมีกรรมวิธีบังคับ มีหน้าที่หลักคือให้ความรู้แก่ลูกจ้างโดยจัด  
 สัมมนาในสถานโรงงาน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเมือง

ข้าพเจ้าได้มาศึกษาสถานโรงงานแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๕๑๓ โดยที่นายไพศาล  
 ตรีชัยนันท์ เป็นประธานสภามาโดยตลอด ส่วนข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสถานโรงงาน และเป็น  
 โฆษกของสถานโรงงานด้วย ข้าพเจ้านายไพศาลฯ เป็นเพื่อนที่โดยเคยเป็นนักเรียนช่างกลด้วยกันก่อน  
 ข้าฯ ๑ ปี เมื่อจัดตั้งสถานโรงงานขึ้นในระยะแรก ข้าพเจ้าเห็นว่าสถานโรงงานได้เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับ  
 กิจการ เมืองแต่ยังไม่มีการแสดงโดยเปิดเผย ทั้งนี้การ เชื่อมโยงกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  
 โดยมีนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตฯ นายเทอคุณมี ใจดี ซึ่งขณะนั้นเป็น  
 ประธานสหภาพหอพักและโรงแรม นายประสิทธิ์ ไชโย นายประสิทธิ์ อนุโส รองประธานสหภาพหอพัก  
 สมุทรสาคร นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เคยเชิญไปบรรยายและอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 และห้องสนทนาหลวงปู่ศุขซึ่งมีการชุมนุมรวมตัวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ในกรณีเรียกโรงค่าง ๆ  
 นอกจากนี้ก็เริ่มต่อสู้กับงานจ้าง เรียกโรงไฟฟ้าในสถานโรงงาน ในขั้นค่าแรงงานจาก ๔ บาท เป็น ๕ บาท  
 ต่อวัน การตั้งโรงงานหอพักอ้อมมอญ และนำคณะกรรมการอ้อมมอญมารวมชุมนุมร่วมกับชาวบ้านที่สนามหลวง  
 ซึ่งมี นายไร่ วัจตะกู ผู้นำชาวบ้านอ้อมมอญมาร่วมอยู่ด้วย ต่อมาก็มีการตั้งศูนย์กลางที่ โรงยรมคฤหาสน์ นายไพ-  
 ศาลฯ ได้ร่วมเรียกโรงและสหภาพมาทักด้วย หลังจากนั้นมาสถานโรงงานก็มีความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางนิสิต  
 นักศึกษามาโดยตลอด การที่สหภาพโรงงานหรือสถาน โรงงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เมือง เป็นการ  
 นอกขอบ เขตของสิทธิของสหภาพโรงงานหรือสถาน โรงงาน เพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้  
 ซึ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เมืองที่เห็นได้ชัดคือการ เรียกโรงค่างานกรณีรัฐบาลสมัย นรฯ จี.กฤษณ์  
 ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นราคารวสาร ซึ่งมีการชุมนุมและยื่นบังคับรัฐบาลไม่ให้ขึ้นราคารวสาร  
 ดังที่ทราบกันทั่วไป ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าสหภาพ โรงงานหรือสถาน โรงงานออกนอกขอบ เขตโดยเข้าไปยุ่งเกี่ยว

กับกิจการ เมืองแต่ เห็นว่าเป็นเรื่องปาก เรื่องท้องของประชาชน ข้าพเจ้าจึงไม่ได้คัดค้านการกระทำดังกล่าว  
 การ เงินที่สหภาพโรงงานหรือสถาน โรงงานนำมาใช้จ่ายได้มาจากการ เรียกเก็บเงินจาก  
 สมาชิก และเรียกจากสหภาพต่าง ๆ ครั้งสุดท้ายได้รับความอุดหนุนเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในงาน  
 วัจจักษ์วันกรรมกรที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นอกจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา จะนำเงิน  
 ช่วยอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ข้าพเจ้าถามในที่ประชุมโดยที่ นายไพศาลฯ มีความเห็นจะรับเงินช่วยเหลือจาก  
 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา มติที่ประชุมเห็นด้วยกับข้าพเจ้าจึงเป็นอันไม่รับเงินช่วยเหลือจากศูนย์กลางนิสิตนัก  
 ศึกษานี้

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ มีการประชุมสมัชชากรรมกรที่ โรงยรมบางมด ข้าพเจ้าไปร่วม  
 ประชุมด้วย ข้าพเจ้าได้พูดประสงคในการประชุมเพื่อร่างธรรมนูญสถาน โรงงาน ข้าพเจ้าได้ถาม นายไพศาลฯ

ในคำให้การ ของนายทง เหล่าวานิช พยาน แนนที่ ๒  
 สุวรรณี อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อภิปรายว่าพวกเราไม่ต้องเคารพกฎหมายแรงงาน  
 สังคมน์ เพราะ เป็นกฎหมายร่างมาจากนายทง ประเทศไทยควรจะเป็นระบอบสังคมนิยมได้แล้ว  
 ทุกอย่างต้องเป็นของประชาชน ซึ่งนายไพศาลก็กล่าวสนับสนุน นอกจากนี้มีนายฉีกศักดิ์ ชุมชุมมณี  
 พนักงานองค์การโทรศัพท์ และเป็นมนตรีสภาแรงงานคนหนึ่ง ได้อภิปรายเกี่ยวกับธรรมนูญของสภา กำหนด  
 ของสภามีนายอารีย์ โภคทวี รองประธานสภาแรงงานเสนอให้ร่างสีแดง และนายไพศาลซึ่งเป็น  
 ประธานในที่ชุมนุมได้ประมอแสดงความคิดเห็นว่าถูกต้องแล้ว กรรมการต้องมีความตั้งใจเลือก คำขึ้นต้น  
 ของธรรมนูญควรมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่นายฉีกศักดิ์คัดค้านว่าไม่ควรมีความว่าพระมหากษัตริย์  
 นายอานนท์ ชามเทศทอง ประธานสหภาพรถไฟได้กล่าวสนับสนุนนายฉีกศักดิ์และว่าถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดี  
 ก็คงแก้รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้นายฉีกศักดิ์ก็ยังกล่าวอีกว่าพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนนายทงใหญ่ พวกเราน่าจะ  
 รู้ตัวกันแล้ว ถ้ารู้สึกไม่พอใจพวกนี้ไม่เคารพพระมหากษัตริย์ และยังกล่าวลงเิกอื่นอีก ข้าจึงยื่นขึ้นพูดว่า  
 พวกนี้ยังเป็นคอมมิวนิสต์ แล้วข้าก็ตะโกนให้ของล้มปึกแผ่นและ เิกนออกจากที่ประชุม นอกจากนี้ข้าไม่พอใจแล้ว  
 ก็ยังมีนายอำนาจ บุรประไพ เกร็ดอีกสภาแรงงานที่ร่วมชุมนุมอยู่ควยถูกขึ้นในมือคนหน่านายฉีกศักดิ์และ  
 เกิดการชกต่อยกันระหว่างนายอำนาจกับนายฉีกศักดิ์ แต่พวกที่เข้าประชุมกันห้ามให้เลิก จึงเลิกกัน การ  
 ประชุมต้องเลิก เมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมในคืนนั้นมีประมาณ ๑๕๐ คน เป็นประธาน  
 กับเลขาธิการต่าง ๆ ปรากฏว่าพวกฝ่ายขวามีมากถวการร่างธรรมนูญของสภาแรงงาน ซึ่งนายไพศาลกับพวก  
 ร่วมกันร่างจึงได้ประกาศใช้ เพราะพวกกลุ่มฝ่ายขวาไม่เห็นด้วย ร่างธรรมนูญของสภาแรงงานที่นายไพศาล  
 ร่างไม่แจกให้กับผู้ที่เข้าประชุมแต่ก่อนเป็นข้อๆให้ฟังและมีการแก้ไขระหว่างประชุม

Am

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ข้ากับนายไพศาลไปประชุมองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ ที่เจนีวา  
 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกห้องเดียวกัน นายไพศาล ได้พยายามพูดโน้มน้าวข้า ว่าระบบศักดินา  
 ของประเทศไทยควรจะได้เลิกได้แล้ว ควรเป็นระบอบสังคมนิยม แต่ข้าได้พูดคัดค้านและรู้สึกนายไพศาล  
 ไม่พอใจ

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการเลือกตั้งสภาแรงงาน และมนตรีสภาแรงงาน ในการเลือกตั้ง  
 ปรากฏว่านายไพศาลได้เป็นประธานสภาแรงงานอีก มีนายอารีย์ โภคทวี และนายอารมณ พงพงัน  
 เป็นรองประธานสภาแรงงาน นายอารมณ ๗ เป็นประธาธิบดีของสหภาพประสานครหลวง และเป็น  
 คนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ส่งเข้าเป็นแกนนำอยู่ในสภาแรงงานร่วมกับ นายปิยะเจษฎ์ แคล้วคลาด  
 ประธานสหภาพแรงงานครูสภา นายไพศาล ๗ กับนายอารมณ ๗ ก็เริ่มเกิดมีความสนิทสนมกันขึ้น  
 ต่อมานายอารมณ ๗ สามารถขึ้นนายไพศาล ๗ ให้ปฏิบัติหน้าที่นายอารมณ ๗ ขึ้นมาได้ เช่น วันที่ คร.  
 มุขมนตรีของ โยพยาน ถูกยิงตาย นายอารมณ ๗ชวนนายไพศาล ๗ คอหน้าข้า ให้ไปร่วมพูดอภิปราย  
 เรื่องนี้ที่สนามหลวง ข้าคัดค้านว่าอย่าไปพูดเลย เวลาตำรวจทหารถูกยิงตายพวกเราทำไมไม่ไปพูด  
 นายไพศาล กลับโกรธข้า ทว่าข้าเป็นโรคประสาท นายอารมณ ๗ บอกว่าถ้านายไพศาล ๗  
 ไปพูดที่ท้องสนามหลวง จะหาแนวร่วมจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา มาเป็นพวกให้ได้อีกมาก  
 นายไพศาล ๗ ก็ไปพูดที่ท้องสนามหลวง คามที่นายอารมณ ๗ ได้พูดชักชวนกล่าวขึ้นไป

ข้าพเจ้าได้ไปฟังการอภิปรายที่สนามหลวงในวันนั้นด้วย การอภิปรายศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ฯ เป็น  
ผู้จัดชุมนุมขึ้น มีนายเกรียงกมล เลขาธิการโทรคมนาคม ทร. ขุนทอง อินทรไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตร  
กับผู้อื่นอีกหลายคนเป็นผู้อภิปราย เปลี่ยนกัน การอภิปรายได้พูดโจมตีรัฐบาลกรณี ทรอ. บุญสนอง ฯ ถูก  
ฆาตกรรม สำหรับนายไพศาล ฯ ได้ขึ้นพูดโจมตีรัฐบาลด้วย นอกจากนั้นก็พูดว่าถ้ารัฐบาลแบบนี้มีคนที่  
ที่จะต้องเข้าป่าสัก

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๔ ก่อนวันกรรมกร ๑ วัน มีการประชุมมนตรีสภาแรงงาน  
ที่สโมสรวัดเสียบ ในวันนั้นนายอารมย์ หงษ์หงษ์ นายชิตศักดิ์ ชุมชุมมณี นายปิยะ เรขะ แกล้วกลาด  
น.ส. ส. ส. ชูศักดิ์ เอี่ยมประคอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สหภาพการประสานกลาง นายสวาท อุคม  
เจริญกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

และนายเกรียงกมล เลขาธิการโทรคมนาคม เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ไปประชุมที่ชั้นล่างของสโมสร  
การไฟฟ้าวัดเสียบ ส่วนมนตรีสภาแรงงานประชุมที่ชั้นบน ๗/๗ นายสุวิทย์ ประยูรศักดิ์ สมาชิกของ  
สหภาพครูสภา แต่เป็นของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา เสนอที่ประชุมให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม  
กิจกรรมในงานวันกรรมกรด้วย แต่ปรากฏว่ามนตรีสภาแรงงานคัดค้าน และนายสุวิทย์ ได้เดินขึ้นลงคิด  
คอกับพวกศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาที่อยู่ชั้นล่างตลอดเวลาในที่สุดมติที่ประชุมตกลงไม่ให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

เข้าร่วมงานวันกรรมกร และมอบให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นโฆษกสภาแรงงานไปออกแถลงการณ์ต่อที่ประชุม  
ในกรณีนี้ นายอารมย์ หงษ์หงษ์ ได้เปลี่ยนแผนการใหม่โดยนักศึกษารัฐวิสาหกิจทั้งหมดไปประชุมรวม  
ที่มนตรีสภาแรงงานเพื่อการประสานกลาง แต่มมนตรีสภาแรงงานไม่เข้าร่วมประชุมขอ สำหรับตัวข้าพเจ้า  
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะไม่สะดวก การประชุมมีมติให้ นายอารมย์ เป็นประชาสัมพันธ์งานวันกรรมกร

นายอารมย์ ได้จัดทำโปสเตอร์มีสัญลักษณ์เหมือนกัน เค็มว แต่มีลักษณะไม่เหมือนกับของรัสเซีย นอกจากนี้  
จากนี้ได้นำตัวนักศึกษาหลายคนปลอมตัวเป็นกรรมกร มาในงานวันกรรมกรที่เวทีลีลาศสวนวชิรเบญจทัศ นัก  
ศึกษาที่นายอารมย์ หงษ์หงษ์ นำไปนั้นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรม  
ศาสตร์ มีกรรมกรจากขอนแก่นจริง ๆ มากมายเพียงประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ คนเท่านั้น ในการแสดงนิทรรศการ

การวันกรรมกร นายอารมย์ ได้นำวงดนตรีวงกรรมกรมาแสดง เป็นวงดนตรีของพวกนิสิตนักศึกษา  
หัวหน้าวงชื่อ นายวีรศักดิ์ สุนทรศรี ข้าพเจ้าไม่ยอมให้แสดงจึงได้ยกสวิทไฟฟ้าดับ จึงเป็นอันว่าวงดนตรีนี้  
ต้องเลิกการแสดง นายสุวิทย์ ไม่พอใจได้กะโหลกศีรษะอาตีศย์มีไค้ในวันเดียว นอกจากนี้ในวันนั้น  
มีการนำโปสเตอร์ถึงศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา เป็นผู้จัดทำมาติดตั้ง มีภาพหลายภาพที่ข้าพเจ้าไม่พอใจในรูป  
กรรมกรถือดาบแสร้งคอนายจ้าง มีข้อความนายทุนจงคืนาศ และรูปกรรมกรถือธนูเคียว ข้าพเจ้าจึงได้เกิด  
โต้เถียงกับ นายอารมย์ ฯ นายอารมย์กับข้าพเจ้าถกเถียงกันที่ หน้าเวที ระยะเวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น.

นายนิคม จันทวิฑูรย์ อธิบดีกรมแรงงานไปเปิดงานก็ไม่เห็นด้วยกรณีจัดทำโปสเตอร์ เจเนนนั้นจึงบอกให้เอา  
ออก แต่นายอารมย์ไม่ยอมเอาออกเพียงแค่อำนาจระชากรชาวปักษ์กับรูปภาพซึ่งมอง เห็นภาพโปสเตอร์ใดกลางๆ  
ในวันนั้น ข้าพเจ้าได้ถูกพวกนิสิตนักศึกษาที่แค้นกายมาในรูปกรรมกรทุกลาวนลาม และอาป่ากลอดเวลา  
การคัดเลือกตัวแทนกรรมกรไปประชุมที่เจเนนในวัน เดือน มีนาคม ๒๕๐๔ ปรากฏว่า  
ไม่มีการคัดเลือกตามระเบียบที่เคยปฏิบัติ แต่นายไพศาล รัชชนิพนธ์ ได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นประธาน  
สภาแรงงานเดินทางไปประชุมโดยไม่ต้องคัดเลือก และมี นายอารีย์ โภคทวี นายอารมย์



การส่งคนไปศึกษาคณะประสานงานกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ก็เป็น เรื่องวิธีสร้างมอป

(ฝูงชน) การโฆษณา การทำโปสเตอร์

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ มีการประชุมใหญ่ทุกสหภาพแรงงานที่การประสานคร  
หลวง เรื่องที่ประชุมเกี่ยวกับการต่อต้านขบวนการลัทธิคอมมิวนิสต์ และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ นาย  
อารมณ กัญญาไพศาลา โสภณเสนาแฉะรวมรักใจห้องมที่ว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะคัดค้านำประปะ  
คัดไฟฟ้าทันที ซึ่งถ้ามีความรู้สึกว่าพวกนี้ทรายนาก่อนว่า จะมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารในเร็ว ๆ นี้  
การที่ประกาศจะคัดค้านำประปะคัดไฟฟ้านี้ สหภาพแรงงานหรือสภาแรงงานไม่มีสิทธิตามกฎหมาย เกี่ยวกับ  
กับเรื่องเหล่านี้โดยเด็ดขาด เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังไม่มีสิทธิหยุดงานด้วย  
การประชุมวันนั้นจะมีพวกศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา เข้าไปร่วมด้วยหรือไม่ ข่าไม่ทราบ เพราะมีจำนวน  
คนเข้าประชุมมาก แต่ที่แน่นอนนั้น นายอารมณ พงษ์พจน์ เป็นคนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๑ โสภณเสนาแฉะส่งหนังสือพิมพ์ลงภาพด้วยรูปคนถูกแขวนคอมมิวนิ  
สนาและการแสดงภาพคล้ายสมเด็จพรบรมโอรสาธิราช ซึ่งเป็นการข่มขู่ระบบเศรษฐกิจ ข่าได้  
ไปที่การไฟฟ้านครหลวง โสภณไพศาลา ข่าจึงถามว่าทำไมทำกันอย่างนี้ นายไพศาลาตอบว่า  
หนังสือพิมพ์เขาไปแต่งรูป การที่ข่าไปถามนายไพศาลาก็เนื่องจากข่าแน่ใจว่านายไพศาลามีส่วนร่วม  
รู้ในการแสดงละครจนมีภาพปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ก็มีนายวินัย เจาะจิตร เจ้าหน้าที่  
กรมแรงงานเอาหนังสือพิมพ์ไปให้นายไพศาลา ดู นายไพศาลา ก็ยังพูดว่านายวินัยเป็นโรคประสาท  
อีกคน ข่ารู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงพูดกับนายไพศาลาว่าขอแบกตัว คอไปไม่ขอปฏิบัติงานร่วมกับอีก  
ข่าได้ถือคอกองไฟโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์หลายแห่ง เพื่อจะออกข่าวทีวี พร้อมกับหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับ  
ที่ลงภาพด้วยที่บนระบบเศรษฐกิจ แต่สถานีโทรทัศน์นี้คงไม่อนุญาต ข่าจึงบอกว่าข่าจะเดินตาม  
บ้านนายกรัฐมนตรีให้ทางภาคสถานีโทรทัศน์ไปถ่ายภาพเสื้อออกโทรทัศน์ เพื่อจะได้ออกกับศูนย์กลาง  
นิสิตนักศึกษา เมื่อข่าไปที่บ้าน มรว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ไม่โศภณนายกรัฐมนตรี แต่มี  
ช่างภาพโทรทัศน์ของซี ๕ (สนามเป้า) ไปถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ออกข่าวโทรทัศน์ในคืนนั้นเอง

ความทางสืบสวนซึ่งมีคนของข่าเราไปอยู่ร่วมกับกลุ่มของนายอารมณ พงษ์พจน์ ทราบ  
ว่าในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ จะให้นายไพศาลา ชวิชัยนันท์ นายสุธรรม แสงปทุม  
นายอารมณ พงษ์พจน์ และกรรมการของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ไปออกโทรทัศน์เพื่อ  
ประกาศ

-เปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ แต่จะเปลี่ยนเป็นระบบการปกครองใดนั้นไม่ทราบ

ทราบแต่เพียงว่าเปลี่ยนจากระบบการปกครองเดิม

-นักศึกษาจะดำเนินการปิดการคมนาคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

-จะมีการต่อสู้กับอำนาจรัฐประหาร และเผด็จการทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ข่ายังสืบทราบจากคนของข่าซึ่งทำงานอยู่การประปาว่า เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ นายวีระ มุสิกพงศ์ ไปพบกับนายทองสุข สุชาติ ประธาน

สหภาพสิ่งทอสมุทรสาคร นายสุธรรม แสงปทุม นายวีระฯ โสภณกับนายอารมณว่าข่ากำลังจะนำคดี  
แล้วหรือยังสร้างมอป(ฝูงชน) ไม่ได้อีกหรือ การพบปะครั้งนั้นโศภณกับนายอารมณ ๕๕ ถนนสุขุมวิท

ใบต่อคำให้การ ของ นายทอง เหล่าวาณิช พยาน แขนงที่ ๔

นายทองมา จึงรับหมายอันโจทก์นายสุวิมล และนายวีระมา เพื่อพยายามสร้างมอปป(ฝูงชน) ให้ได้ และในขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา เข้าขานนายกรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา และเข้าพบ รัฐมนตรีหลายคนโดยความ

เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๑๔ ข้าพเจ้าไม่ได้ไปมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงไม่เห็นเหตุการณ์ หลังจากนั้น ๖ ต.ค. ๒๕๑๔ นายไพศาลา ส่งใบกลางมา ๕ วัน ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดไปไหน แต่เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๑๔ นายไพศาลา ไปที่กรมแรงงานในกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ฯ เชื้อกล่าวหานายไพศาลาคนเดียวกับคนอื่นพูดไม่จริง นอกจากนี้ยังพูดกล่าวอ้างว่าที่ราบของนายไพศาลาเป็นเพื่อนกับ พลตรีทองแดง สุวรรณรัตน์ เกษมอยู่รักเกี่ยวกันเป็นจดหมายไปหา และพบกับ พลเอกเกรียงศักดิ์ ฯ เมื่อประมาณ ๒ - ๓ วันมีข่าวที่ทราบว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ฯ ไปราชการต่างประเทศ ขณะนั้นนายไพศาลาหนีหายไปอีกไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด

การที่ข้าพเจ้าถามและไม่เห็นด้วยกับนายไพศาลา คำที่ได้ให้การไว้ข้างบนนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยัน ว่าข้าพเจ้าขอแนบความและคดีกันนั้น เนื่องจาก

- นายไพศาลา ได้เอาสหภาพแรงงานหรือสถาน ปรองงานเข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับการ เมือง
- ได้เอาสหภาพ ปรองงานหรือสถาน ปรองงานให้ เป็น เครื่องมือของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

นำไปปฏิบัติราชการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

- ข้าพเจ้าเชื่อว่านายไพศาลา มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำ เล่นละครที่นคร ธรรม ปรองงาน
- นายไพศาลา ไม่ชอบปฏิบัติความ ระ เฝ้ายรอนังคัมหรือกฎหมายของบ้าน เมือง และกฎหมาย

ปรองงาน

ข้าพเจ้ากับบุคคลที่ข้าพเจ้าให้การถึงข้างบนนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน เป็นเรื่องส่วนตัว มาก่อน ข้าพเจ้าได้เขียนถึงรายงานของ ส.ค.ส. สมภูมิ ฉันทรางกูร รอง ยกค.๔ ๘.๑๖ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๑๔ แล้วขอยืนยันว่าเป็นข่าวที่ข้าพเจ้าได้ยิน ส.ค.ส. สมภูมิฯ ไปจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

๙ ส.ค.อ.

พยาน

สอบสวน/พิมพ์/อ่าน.

ใบต่อคำให้การ นายทนง เทลวานิช พยาน แผ่นที่ ๕

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

ข้าสาบาลคนแล้ว ขอให้ถ้อยคำที่เพิ่มเติมหน้า พ.ศ.อ.มนตรี ประเสริฐศรี พนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้

การประชุมสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยหรือสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร นั้น ทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีการจับบันทึกการประชุมไว้ด้วย นอกจากการประชุมลับของมนตรีสภาแรงงานก็ไม่มีการจับบันทึกการประชุม ผู้ที่มีหน้าที่จับบันทึกการประชุมของสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย คือนายสายหยุด ศรีสุรกัน และนายวิฑูรย์ เทียนเครือ เลขาธิการสภาแรงงาน ฯ สำหรับบันทึกการประชุมดังกล่าวนี้ข้าไม่มีเพราะไม่ได้เก็บไว้จึงไม่สามารถนำมาให้พนักงานสอบสวนได้ หากพนักงานสอบสวนต้องการบันทึกการประชุมของสหภาพแรงงานหรือสภาแรงงานแห่งประเทศไทย อาจขอได้จากเลขาธิการสภาแรงงานดังกล่าวข้างต้น ข้าเชื่อว่าคงมีเก็บไว้

สำหรับระเบียบหรือข้อบังคับของสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย นั้น ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดอย่างไร แต่กำลังจะออกเป็นธรรมนูญของสภาแรงงาน โดยมีการประชุมพิจารณาร่างธรรมนูญของสภาแรงงานกัน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ที่โรงแรมบางแสน แต่การประชุมยังไม่ตกลงกันมีเหตุวิวาทกันระหว่างนายอำนาจ นุชประไพ กับนายชิตศักดิ์ ภาการประชุมตกลงเล็กน้อย ธรรมนูญของสภาแรงงานจึงไม่ได้ออกให้ระเบียบหรือข้อบังคับจะมีแต่ของสหภาพต่างของโรงงานเท่านั้น ซึ่งข้าขอยืนยันว่าทุกสหภาพมีระเบียบหรือข้อบังคับไม่เข้าไปเกี่ยวกับการเมือง

สหภาพแรงงานหรือสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะฉิวัคตุประสงค์ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘ ซึ่งนายทะเบียนกรมแรงงานมีสิทธิเพิกถอนทะเบียนสหภาพได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ข้าขอยืนยันคำให้การเดิมเป็นความจริง

อทนไทฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

พ.ศ.อ.

พยาน

สอบสวน.พิมพ์.อ่าน